

# Techcombank tham gia đồng sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp thứ 2 Đông Nam Á

17:15 27/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Sự kiện tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số mang đến những giá trị cho khách hàng và thực thi chiến lược phát triển bền vững cùng cộng đồng.**

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thành phố (HEF) lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh", Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã đồng hành cùng các hoạt động của diễn đàn và trở thành một trong những thành viên đồng sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại TP. Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Kinh tế thành phố (HEF) lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP.HCM" đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng đến việc xây dựng chiến lược gắn liền với thực thi trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Theo các chuyên gia, sự tham gia của tổ chức tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi các mục tiêu này, trong đó có các ngân hàng lớn tham gia hoạch định chiến lược và cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả. Với cam kết mạnh mẽ, trong nhiều năm qua Techcombank đã đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh góp phần xây dựng các chiến lược đến các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển xanh hóa, bền vững, phát triển cùng cộng đồng "vượt trội hơn mỗi ngày".

Bên cạnh việc tham gia cùng các hoạt động của diễn đàn, Ông Hồ Anh Ngọc, Phó Chủ tịch Techcombank đã trở thành một trong những thành viên sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là trung tâm C4IR thứ 2 của Đông Nam Á sau Malaysia, tham gia vào mạng lưới trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF (World Economic Forum). Sự kiện tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số mang đến những giá trị cho khách hàng và thực thi chiến lược phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Đồng thời, với sự đầu tư mạnh mẽ cho ba trụ cột chiến lược "dữ liệu - số hoá - nhân tài", Techcombank không ngừng chuyển đổi số để mang đến những giải pháp tài chính và đồng hành

cùng tài chính cho doanh nghiệp, người dân thành phố.



*Techcombank tham gia đồng sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp thứ 2 Đông Nam Á.*

Tại phiên thảo luận Vai trò Trung tâm cách mạng công nghệ lần thứ 4 (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi công nghiệp, Ông Prasenjit Chakravarti, Giám đốc Khối chiến lược và chuyển đổi ngân hàng Techcombank chia sẻ: “Chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của Chính Phủ Việt Nam nói chung cũng như định hướng chiến lược của TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Techcombank tin rằng, đây là cách đúng đắn để đất nước phát triển, vươn tầm khu vực.

Techcombank đang tích cực làm việc cùng các đối tác lớn trên thế giới để mang đến những giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ cao đồng thời định hướng, tư vấn ESG cho từng nhóm khách hàng theo lĩnh vực ngành nghề. Đặc biệt, Techcombank luôn sẵn sàng nguồn vốn để cung cấp các khoản vay cho mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ sự phát triển tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam. Điều này cũng sẽ góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các khách hàng của Techcombank trong bối cảnh số hóa cũng như phát triển xanh bền vững toàn cầu.”

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 14,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Techcombank được FiiRatings và Moody’s xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức AA- và Ba3. Techcombank cũng được S&P xếp hạng BB-, mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/techcombank-tham-gia-dong-sang-lap-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-thu-2-dong-nam-a>